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รายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจําปี 2568 
บริษัท โรแยล พลัส จํากัด (มหาชน) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วัน เวลา และสถานท่ีประชมุ 
 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. ดําเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”)                 
ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสดการประชุม ณ ห้องบอลรูม 
2 โรงแรมเดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 2052, 7-9 ซอยเจริญกรุง 72/4-1 แขวงวัดพระยาไกร  
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120  
 
รายชื่อกรรมการเข้าร่วมประชุม 
 1. ดร. ภก.นิลสุวรรณ   ลีลารัศม ี  กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ  
 2. ดร.ทรรศนะ   บุญขวัญ  กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และ  
    ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายธวัชชัย  วรวรรณธนะชัย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 
   ค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 
   กรรมการตรวจสอบ 
4. นางสาวป่ินมณี  เมฆมัณฑนา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ 
   ความย่ังยืนกิจการ และกรรมการตรวจสอบ 
5. ดร.สันติ  จิรวัฒนางกูร กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
6. นายคมพิศษิฐ์   รัชตกาญเจนมาศ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
   และกรรมการบรรษัทภิบาลและความย่ังยืนกิจการ 
7. นางนุสรา   หม่า กรรมการ 
8. นายพลแสง    แซ่เบ๊ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร 
   ความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

และกรรมการผู้อํานวยการ 
9. นางสาวอมรรัตน์   เกษวิเศษ กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อํานวยการ

สายบัญชีและการเงิน 
10. นายกิตติ             วชิรจิรากร     กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
       กรรมการบรรษัทภิบาลและความย่ังยืนกิจการ และ 

    รองกรรมการผู้อํานวยการสายงานปฏิบัติการและพัฒนา 
   ธุรกิจ   
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 บริษัทฯ มีกรรมการจํานวน 10 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุมร้อยละ 100  
 
รายชื่อคณะผูบ้ริหารที่เข้ารว่มประชุม   

1. นายภารวีย์  ศรีวิริยาภรณ์ ผู้อํานวยการสายบัญชีและการเงิน ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสาย 
  งานบัญชีและการเงิน (CFO) และเลขานุการบริษัท 

2. นายภัทรวรรธน์ บิลังโหลด ผู้อํานวยการสายบริหารโรงงาน  
3. นางสาวนํ้าฝน  คําบุญเรือง ผู้อํานวยการสายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 
รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ 

1. นางสาวไอรินทร์   พัทธวัชร์เวคิน ผู้อํานวยการสายการขายและการตลาด 
 
รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวสาวิตรี  องค์สิริมีมงคล บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
 
รายชื่อทีป่รึกษากฎหมายท่ีเข้าร่วมประชุมและเปน็สักขพียานในการนบัคะแนนในท่ีประชุม   

1. นายพิพัฒน์  ธนอุดมกุล บริษัท สํานักกฎหมาย พิพัฒน์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด 
 
 ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นางสาวอนุสรา ศรีไทรทอง รับหน้าที่เป็นพิธีกร ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น              
และผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2568 ของบริษัท โรแยล พลัส จํากัด (มหาชน)                
ซึ่งการประชุมครั้งน้ีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) เพียงรูปแบบเดียว โดยบริษัทฯ ได้นําระบบ 
Inventech Connect จากบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุม (e-Register) และการลงคะแนนเสียง (e-Voting) ซึ่งระบบดังกล่าวผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วย
ตนเอง (Self-Assessment) จากสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว และเป็นไปตามพระราช
กําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
เรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนกฎหมายและระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง จากน้ันพิธีกรได้กล่าวแนะนําคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย
ของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งน้ีตามลําดับ บริษัทฯ ได้กําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2568 
 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องระเบียบวาระการประชุมและเสนอรายช่ือกรรมการล่วงหน้าใน
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567  – 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วน้ัน บริษัทฯ ขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองระเบียบวาระการประชุมหรือ
เสนอช่ือกรรมการแต่อย่างใด 
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 เริ่มประชุมเวลา 14:00 น.  
 ดร. ภก. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2568 
ของบริษัท โรแยล พลัส จํากัด (มหาชน) และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม            
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วทั้งสิ้นจํานวน 63 ราย มาด้วยตนเอง 29 ราย มอบฉันทะ 34 ราย เป็นจํานวนหุ้นทั้งสิ้น  
496,423,057 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.09 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 
670,000,000 หุ้น ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมแล้วตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมี
ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนผู้ถือหุ้น
ทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด 
 ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวอนุสรา ศรีไทรทอง พิธีกร ช้ีแจงวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีการถามคําถาม
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับผู้เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะได้รับทราบ ดังน้ี;- 

นางสาวอนุสรา ศรีไทรทอง พิธีกร ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะมีการดําเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพน่ิง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพ่ือการบันทึกและการ
จัดทํารายงานการประชุม การบริหารจัดการในการประชุม 
 
ข้อปฏิบัติและหลักเกณฑ์การประชุม  

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือ  
ที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง 

- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่ง
เท่าน้ัน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้ 

- สําหรับวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกต้ัง
เป็นรายบุคคล เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  
 
ข้อปฏิบัติในการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคําถามหรือแสดงความคิดเห็น  

1. การประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามลําดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนําเสนอข้อมูลใน
แต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนน
เสียงในวาระน้ันๆ เสร็จสิ้นตามลําดับ 

2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากน้ันกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบ 
จะแสดงช่องสําหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย,  ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง สําหรับ 
ผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายช่ือทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียง
ลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล 

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สําหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียง
ลงคะแนนภายในเวลาที่กําหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระน้ันๆ และการออกเสียง
ลงคะแนนสามารถทําการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระน้ันๆ โดยบริษัทฯ ให้เวลาในการ
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ลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของ
วาระน้ันให้ที่ประชุมทราบต่อไป 

3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการ
รับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายช่ือผู้มอบฉันทะให้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการ
ยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายช่ือผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งาน
บัญชีอ่ืนๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพ่ือเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะราย
อ่ืนๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นําคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม 

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทําการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียง
ของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนํามานับคะแนนในวาระที่เหลือ
ทันที อย่างไรก็ตามการออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหน่ึง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดําเนินการในระบบ 

5. การถามคําถามหรือแสดงความเห็นในห้องประชุม ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ 
ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้องกับวาระน้ันๆ ตามความเหมาะสม โดยทํา
การเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็น จากน้ันกดปุ่ม “คําถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง 
คือ 

- สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากน้ันกดปุ่ม “ส่งคําถาม” โดยบริษัทฯ  
จะอ่านและตอบคําถามที่เก่ียวข้องกับวาระน้ันๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ดี หากมีคําถามที่ถูกส่ง
เข้ามาในระบบเป็นจํานวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาคัดเลือกคําถามตามความเหมาะสม  

- สอบถามผ่านภาพและเสียง (video conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากน้ัน
กด “ตกลง” เพ่ือยืนยันการจองคิว โดยผู้ดําเนินการประชุมจะแจ้งช่ือ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่
ได้รับสิทธ์ิในการถามคําถาม จากน้ันให้ท่านทําการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน ก่อนผู้เข้าร่วมประชุม
จะสอบถามคําถาม ขอให้ท่านแจ้งช่ือ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถาม
คําถามทุกครั้ง เพ่ือบริษัทฯ สามารถนํามาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งน้ี 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคําถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ 
หรือหมิ่นประมาทผู้อ่ืน หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืน หรือเป็นการรบกวน
การประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอ่ืน 

6. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคําถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจํานวนมาก เพ่ือเป็นการรักษา
ระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทําการสอบถามคําถามผ่านข้อความ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตอบคําถาม 
หรือนําคําถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนําไปตอบไว้หน้าเว็บไซด์ของบริษัทฯ 

7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตาม
คําแนะนําที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ 
Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามท่ีปรากฏบนหน้าจอ 
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8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล์ เพ่ือกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบ
สํารองต่อไป 

 
จากน้ันประธานฯ เริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปน้ี;- 

 
วาระที่ 1   รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 
               ประธานฯ ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญซึ่งเกิดในรอบปี 2567 ปรากฏในรายงานประจําปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ 
QR Code ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 1 ตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2568 ที่ได้จัดส่ง
ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว จึงได้สรุปข้อมูลอันเป็นสาระสําคัญเก่ียวกับผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมาและการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567  โดยประธานฯ มอบหมายให้ นาย
พลแสง แซ่เบ๊ กรรมการผู้อํานวยการ รายงานต่อที่ประชุม จากน้ันนายพลแสง แซ่เบ๊ กรรมการผู้อํานวยการ รายงาน
ต่อที่ประชุมว่า ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ แบ่งเป็น 5 เรื่องดังน้ี 
 

เรื่องที่ 1 ภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ  
บริษัท โรแยล พลัส จํากัด (มหาชน) หรือ PLUS เป็นผู้นําในการผลิตและจําหน่ายเครื่องด่ืมนํ้ามะพร้าว

และน้ําผลไม้ผสมเน้ือส่งออกมากกว่า 111 ประเทศ ครอบคลุม 7 ภูมิภาคท่ัวโลก ได้แก่ ทวีปอเมริกา, ทวีปเอเชีย, 
ทวีปตะวันออกกลาง, ทวีปยุโรป, ทวีปลาตินอเมริกาและแคริบเบียน, ทวีปแอฟริกา และทวีปโอเชียเนีย ซึ่งรายได้
จากการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 99 ของรายได้รวมทั้งหมด ปัจจุบันบริษัทฯ มีสายการผลิตทั้งหมด 7 สาย แบ่งเป็น
สายการผลิตขวดแก้ว 5 สาย และสายการผลิตขวดพลาสติก PET อีก 2 สาย ด้วยกําลังการผลิตรวมกันสูงสุดได้ถึง 
450 ล้านขวดต่อปี 

สําหรับกลุ่มสินค้าของ PLUS แบ่งเป็น 4 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ 
1. กลุ่มเครื่องด่ืมนํ้ามะพร้าว เป็นผลิตภัณฑ์หลัก (Flagship Product) ของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการใช้

วัตถุดิบมะพร้าวที่ปลูกในประเทศไทยเป็นหลัก โดยเฉพาะจากอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งขึ้นช่ือว่าเป็น
แหล่งมะพร้าวคุณภาพดีที่สุดในประเทศ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มน้ีประกอบด้วย: นํ้านมมะพร้าว, นํ้ามะพร้าวผสมเน้ือ, 
กลุ่มเครื่องด่ืม Plant-Based และน้ํามะพร้าว 100% ภายใต้แบรนด์ “COCO ROYAL” ในบรรจุภัณฑ์ขวด PET  
ซึ่งเป็นสินค้าใหม่ที่เปิดตัวในปี 2567 และได้รับการตอบรับอย่างดีเย่ียม โดยเฉพาะจากตลาดประเทศจีน 

2. กลุ่มเคร่ืองด่ืมนํ้าผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว ภายใต้แบรนด์ “MABU COCO” ในบรรจุภัณฑ์ขวด PET ซึ่ง
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เปิดตัวในปีที่ผ่านมา และได้รับความนิยมอย่างต่อเน่ือง 

3. กลุ่มเคร่ืองด่ืมนํ้าผลไม้ผสมเม็ดแมงลักและเมล็ดเจีย วางจําหน่ายภายใต้แบรนด์ “NITA” เป็นหน่ึงใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สร้างยอดขายอย่างมีนัยสําคัญ 

4. กลุ่มเครื่องด่ืมชานมไข่มุก ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “MABU BOBA” 
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 โครงสร้างรายได้จากการขาย ปี 2567 
 1. แบ่งตามประเภทของการดําเนินธุรกิจ 

 Original Design Manufacturer (ODM): รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากการรับจ้างผลิตสินค้า
ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า โดยใช้สูตรที่บริษัทฯ เป็นผู้คิดค้นและพัฒนาเองทั้งหมด คิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 80 ของรายได้รวม 

 Original Brand Manufacturer (OBM): รายได้จากการจําหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ของ
บริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของรายได้รวม 

 2. แบ่งตามกลุ่มสินค้า 
 อันดับที่ 1 เป็นกลุ่มเครื่องด่ืมนํ้ามะพร้าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67 ของยอดขายรวม อันดับที่ 2 

เป็นเคร่ืองด่ืมนํ้าผลไม้ผสมเม็ดแมงลักและเมล็ดเจียคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27 อันดับที่ 3 กลุ่ม
นํ้าผลไม้อ่ืนๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 และเคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.3 

 3. แบ่งตามภูมิภาคการขาย 
 โดยหลักมาจากทวีปอเมริกา ซึ่งยังคงมียอดขายสูงสุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44, ทวีปเอเชียคิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ 34 โดยหลักมาจากประเทศจีน, ทวีปตะวันออกกลางคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
11, ทวีปยุโรปคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5, ทวีปลาตินอเมริกาและแคริบเบียนคิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 3, ทวีปโอเชียเนียและแอฟริกาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ตามลําดับ 

  
เรื่องที่ 2 งบประมาณการลงทุนในปี 2568 

บริษัทฯ ขอรายงานความคืบหน้าการดําเนินโครงการลงทุนในปี 2567 ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ดังน้ี: 
1. งบลงทุนทั่วไป วงเงินรวม 237 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยใช้งบประมาณ

ดังกล่าวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกําลังการผลิตและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงอาคารสํานักงาน  

2. งบลงทุนสําหรับโครงการสําคัญ วงเงินรวม 403 ล้านบาท มีดําเนินการแล้วเสร็จบางส่วนในปี 2567 
ได้แก่ ระบบการจัดการคุณภาพนํ้า, ระบบ End of Line สําหรับสายการผลิต PET Aseptic รองรับกําลังการผลิต 
48,000 ขวดต่อช่ัวโมง, อุปกรณ์สําหรับการเตรียมวัตถุดิบก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต, เครื่องจักรสําหรับโรงงานผลิต
บรรจุภัณฑ์ PET, ระบบสาธารณูปโภค (Utility System), โรงงานแปรรูปวุ้นมะพร้าว ขณะเดียวกัน ยังมีโครงการที่
อยู่ระหว่างการดําเนินการ ได้แก่ การติดต้ัง Solar Rooftop เฟส 2 ซึ่งมีกําหนดเร่ิมดําเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 2 
ของปี 2568 

บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณการลงทุนประจําปี 2568 รวมทั้งสิ้น 245 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 
14 ของสินทรัพย์รวม โดยแบ่งการลงทุนออกเป็น 7 ส่วนหลัก ดังน้ี: 

1. การลงทุนเพ่ือสร้างและปรับปรุงอาคารสํานักงาน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37 เพ่ือรองรับและสนับสนุน
การดําเนินงานด้านการผลิต รวมถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายในองค์กร 

2. อุปกรณ์และเครื่องจักร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และ
สนับสนุนการเติบโตของปริมาณการผลิต 
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3. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (IT Infrastructure) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7 
4. การปรับปรุงพ้ืนที่และคลังสินค้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7 เพ่ือรองรับคําสั่งซื้อที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่าง

ต่อเน่ือง และยกระดับการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ 
5. การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในโรงงาน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6 
6. การขอรับรองระบบคุณภาพ (Quality System Certification) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6 บริษัทฯ  

มีเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับโลก โดยเฉพาะมาตรฐาน BRCGS (British Retail 
Consortium Global Standard) ด้านความปลอดภัยของอาหารและการจัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

7. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (R&D) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6 
 

เรื่องที่ 3 ผลการดําเนินงานในปี 2567 
ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมจํานวน 1,423 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 จากปีก่อนหน้า 

โดยปัจจัยหลักมาจากความสําเร็จของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเฉพาะเครื่องด่ืมนํ้ามะพร้าว 100% และจากการ
ขยายฐานลูกค้าใหม่กว่า 30 ราย ตลอดจนการเพ่ิมช่องทางการจัดจําหน่ายใหม่ๆ เพ่ือรองรับความต้องการในตลาดที่
เพ่ิมขึ้น 

บริษัทฯ มีกําไรข้ันต้น 281 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากําไรข้ันต้นร้อยละ 20 ซึ่งปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้า 
เน่ืองจากบริษัทฯ รับรู้ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) จากสายการผลิตใหม่แบบขวด PET ที่เริ่มเดินเคร่ืองอย่างเต็ม
รูปแบบ ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาของเคร่ืองจักร, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบํารุง และค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับการเติบโตของคําสั่งซื้อที่คาดว่าจะเพ่ิมสูงขึ้นในปี 2568 ทั้งน้ี ยอดขายจากสาย
ผลิตภัณฑ์ใหม่ยังอยู่ในช่วง Ramp-Up 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) อยู่ที่ 231 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจาก
การรับรู้ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งครบกําหนดจากสัญญา Forward Contract ในช่วงคร่ึงปีแรก ค่าใช้จ่าย
ด้านการส่งเสริมการขายที่เพ่ิมขึ้นจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพ่ือรองรับการขยาย
ธุรกิจในอนาคต หากไม่รวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน SG&A to Sales อยู่ที่ร้อยละ 15 ซึ่งยังอยู่ในระดับที่
สามารถควบคุมได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กําหนดไว้ ส่งผลให้กําไรสุทธิในปี 2567 เท่ากับ 43 ล้านบาท คิดเป็น
อัตรากําไรสุทธิร้อยละ 3 

 
เรื่องที่ 4 กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจในปี 2568 

บริษัทฯ ดําเนินกลยุทธ์หลักภายใต้แนวคิด “4PLUS” เพ่ือสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจอย่างย่ังยืนใน
ทุกมิติ ประกอบด้วย: 

1. PLUS Market Breakthrough มุ่งสร้างความร่วมมือที่แน่นแฟ้นกับพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว 
ผ่านการดําเนินการ เช่น การจัดทํา Rebate & Support Program เพ่ือจูงใจและเสริมสร้างความผูกพันกับคู่ค้า, 
การจัดทํา สัญญาระยะยาว (Long-term Contract) กับลูกค้ารายใหญ่ เพ่ือร่วมกันวางแผนการเติบโตในอนาคต
อย่างย่ังยืน 
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2. PLUS Core Connect เสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงลึกกับลูกค้า (Relationship Building) ผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ เช่น การเชิญลูกค้าเข้าชมกระบวนการผลิต เพ่ือแสดงถึงศักยภาพด้านคุณภาพและกําลังการ
ผลิตของโรงงาน, การเข้าร่วมกิจกรรมทางการขายและการตลาด (Sales & Marketing Activities) ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เช่น การร่วมออกบูธในเวทีต่างๆ เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นและการรับรู้แบรนด์ 

3. PLUS Territory Taker มุ่งขยายตลาดใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่ยังไม่เคยมีการทําตลาด ผ่าน
แนวทาง การทํา Market Research เพ่ือให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของแต่ละตลาด, 
การปรับโครงสร้างทีมขาย (Sales Team Structure) ให้ครอบคลุมทวีปย่อย และสามารถเจาะตลาดเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. PLUS Beyond Boundaries เปิดมุมมองใหม่ๆ เพ่ือแสวงหาโอกาสการเติบโตอย่างไม่หยุดย้ัง โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง และการแสวงหา Strategic Partners ที่มีวิสัยทัศน์
ร่วมกัน เพ่ือสร้างการเติบโตในรูปแบบพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ 

บริษัทฯ คาดว่า ปี 2568 จะเป็นปีแห่งการเติบโตแบบก้าวกระโดด ภายหลังจากที่ได้ลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน
ปี 2567 เพ่ือเสริมศักยภาพการผลิตอย่างเต็มรูปแบบ โดยบริษัทฯ ต้ังเป้ายอดขายเติบโตในอัตราร้อยละ 70–80 จาก 
ปีก่อนหน้าโครงสร้างรายได้จะปรับเปลี่ยนอย่างมีนัยสําคัญ โดยคาดว่าสัดส่วนยอดขายจะแบ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ขวด 
PET ประมาณร้อยละ 40–50 และบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วประมาณร้อยละ 50–60 โดยเฉพาะกลุ่มขวด PET จะเป็น
กลุ่มที่มีบทบาทสําคัญในการผลักดันการเติบโตของยอดขายในปีน้ี ด้วยปัจจัยสนับสนุนหลัก ได้แก่: การมี Backlog 
จากลูกค้ารายใหญ่ ที่พร้อมส่งมอบ, การเจรจากับลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพอย่างต่อเน่ือง, การขยายช่องทางจําหน่าย
ของแบรนด์ “COCO ROYAL” ในประเทศจีน และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเน่ือง จากปัจจัยดังกล่าวส่งผล
ให้ทวีปเอเชียคาดว่าจะข้ึนเป็นตลาดอันดับ 1 ของบริษัทฯ ด้วยอัตราการเติบโต มากกว่าร้อยละ 180, ทวีปอเมริกา 
ยังคงเป็นตลาดสําคัญ โดยมีอัตราการเติบโตที่แข็งแกร่งถึงร้อยละ 32 จากการขยายเข้าสู่ช่องทางค้าปลีกช้ันนํา และ
ทวีปตะวันออกกลางยังคงเป็นภูมิภาคท่ีมียอดขายอันดับ 3 อย่างต่อเน่ือง 

 
เรื่องที่ 5 การดําเนินงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกห่วงโซ่คุณค่า ต้ังแต่ต้นนํ้าถึงปลายนํ้า ภายใต้ปณิธาน 
“PLUS+ Quality of Life for ALL” หมายถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคน บริษัทฯ ได้กําหนด กลยุทธ์ด้าน
ความย่ังยืนครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ESG (Environment, Social, Governance) ภายใต้แนวคิดหลัก 4 ด้าน ดังน้ี: 

1. PLUS Business Value มุ่งมั่นสร้างผลการดําเนินงานให้เติบโตอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ี
มั่นคงแก่ผู้ถือหุ้น ควบคู่กับการดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

2. PLUS Innovation ให้ความสําคัญกับการพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการผลิตและการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ สะท้อนอัตลักษณ์ของแบรนด์ เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเติบโต
อย่างย่ังยืน 
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3. PLUS People มุ่งสร้างองค์กรแห่งความสุขและปลอดภัยให้แก่พนักงาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้กับผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนสุขภาวะ (Well-being) รวมถึงดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและชุมชนโดยรอบ
ให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างมีส่วนร่วม 

4. PLUS Planet มุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
กระบวนการดําเนินงานขององค์กร และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนเพ่ือสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

บริษัทฯ ดําเนินงานตามกรอบกลยุทธ์ด้านความย่ังยืนอย่างต่อเน่ือง โดยครอบคลุมทั้งสามมิติ ได้แก่ 
สิ่งแวดล้อม (Environmental), สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) ดังน้ี 

 มิติสิ่งแวดล้อม –  บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน โดยมีความคืบหน้าในปี 2567 ดังน้ี ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน 
ด้วยการติดต้ัง Solar Rooftop บนหลังคาอาคารผลิตหลัก ณ โรงงานอัมพวา, ปรับลดการใช้
วัสดุในบรรจุภัณฑ์แก้วจาก 185 กรัม เหลือ 175 กรัม เพ่ือลดทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต และ 
ดําเนินการบริหารจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สามารถลดค่า Carbon 
Intensity ได้ร้อยละ 6 จากปีฐาน นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังคงได้รับการรับรอง ISO 14064-
1:2018 มาตรฐานสากลด้านการทวนสอบการวัดปริมาณและการรายงานผลปริมาณก๊าซเรือน
กระจกในระดับองค์กร รวมทั้ งได้รับการรับรอง Carbon Footprint for Organization  
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) และสามารถยกระดับอุตสาหกรรมสีเขียว
ขึ้นมาเป็นระดับที่ 3  
 มิติสังคม – บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาสังคมและชุมชนรอบข้างอย่างย่ังยืน โดย

ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในปี 2567 ได้แก่ โครงการ “PLUS Go Solar – Brighter Future” 
ติดต้ัง Solar Rooftop ขนาด 630 วัตต์ ให้แก่โรงเรียนบ้านพุเข็ม จ.เพชรบุรี เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอนผ่านคอมพิวเตอร์, มอบเคร่ืองด่ืมให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย, สนับสนุนการสร้างอาชีพ
และรายได้ให้แก่ผู้พิการ และจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ทางการเกษตรให้แก่
เกษตรกรในท้องถิ่น ส่งผลให้เรามีผลการดําเนินงานด้านสังคมและชุมชนในปีที่ผ่านมา ดังน้ี  

- ความพึงพอใจของชุมชนบริเวณรอบโรงงานร้อยละ 88  
-   จํานวนเงินสนับสนุนการพัฒนาชุมชนราว 7 แสนบาท  
- ความพึงพอใจของลูกค้าร้อยละ 88 
- ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรร้อยละ 89  
- จํานวนช่ัวโมงอบรมเฉลี่ยต่อพนักงาน 0.82 ช่ัวโมงต่อคนต่อปี  
- ไม่มีข้อร้องเรียนจากพนักงาน และไม่มีอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 

 มิติธรรมาภิบาล – บริษัทฯ ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และต่อต้าน
การทุจริตในทุกระดับ โดยมีความก้าวหน้าที่สําคัญในปี 2567 ดังน้ี ได้รับคะแนนการประเมิน 
CGR Checklist ระดับ 5 ดาว ("ดีเลิศ") และติดอันดับอยู่ในกลุ่ม Top Quartile ของบริษัทที่มี
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดใกล้เคียงกัน จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
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(IOD), ได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) 100 
คะแนนเต็ม พร้อมสัญลักษณ์ 5 เหรียญ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA), ได้รับการรับรอง
เป็นสมาชิก แนวร่วมต่อต้านการทุจริต (CAC Certified) ในปลายปี 2567 และยกระดับสถานะ
เป็น CAC Change Agent ระดับ 3 ดาว ในเดือนมีนาคม 2568 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการ
ต่อต้านการทุจริตร่วมกับคู่ค้า และขับเคลื่อนภาคธุรกิจไทยสู่ความย่ังยืนอย่างแท้จริง 

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคําถาม
ล่วงหน้ามายังที่ประชุมและส่งคําถามผ่านระบบ Inventech Connect ในระหว่างประชุม 

ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและส่งคําถามผ่านระบบ Inventech Connect โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
 

คุณสุรสทิธิ์ หอมกลิ่น  
(ผู้ถือหุ้น) 

สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์นํ้ามะพร้าว 100%  (บรรจุภัณฑ์ 
PET) ที่ส่งออกไปยังประเทศจีนว่ามีความคืบหน้าอย่างไร และบริษัทฯ จะเริ่มรับรู้รายได้
จากการส่งออกดังกล่าวในช่วงไตรมาสใด 

คุณพลแสง แซ่เบ ๊
(กรรมการผู้อํานวยการ) 

สําหรับผลิตภัณฑ์นํ้ามะพร้าว 100% ภายใต้แบรนด์ “COCO ROYAL” ที่ส่งออกไปยัง
ประเทศจีนน้ัน บริษัทฯ ได้เริ่มทยอยรับรู้รายได้แล้วต้ังแต่ปี 2567 โดยในปัจจุบันยังคง
ได้รับคําสั่งซื้ออย่างต่อเน่ือง และคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจนต้ังแต่
ไตรมาสที่ 2 ของปี 2568 เป็นต้นไป 

คุณสุรสทิธิ์ หอมกลิ่น  
(ผู้ถือหุ้น) 

เป้าหมายรายได้ของบริษัทฯ ที่ต้ังไว้เติบโตในอัตราร้อยละ 70 ในปี 2568 น้ัน มาจาก
กลุ่มผลิตภัณฑ์ใดเป็นหลัก และมาจากภูมิภาคใดบ้าง 

คุณพลแสง แซ่เบ ๊
(กรรมการผู้อํานวยการ) 

รายได้ของบริษัทฯ ในปี 2568 คาดว่าจะมาจาก 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 1. กลุ่มผลิตภัณฑ์
เดิมในบรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว ซึ่งยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองในอัตราเล็กน้อย 2. กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ใหม่จากสายการผลิตบรรจุภัณฑ์ขวด PET โดยเฉพาะอย่างย่ิงนํ้ามะพร้าว 
100% ที่ส่งออกไปยังประเทศจีนเป็นหลัก รองลงมาคือประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมี
แนวโน้มการเติบโตดีเช่นกัน 

คุณกิตติภพ ฤกษ์เกลี้ยง 
(ผู้ถือหุ้น) 

บริษัทฯ มีการกําหนดเป้าหมายกําลังการผลิตของสายการผลิตขวดแก้วและ
สายการผลิตขวด PET สําหรับปี 2568 ไว้อย่างไรบ้าง 

คุณภารวีย์ ศรวิีริยาภรณ ์
(ผู้อํานวยการสายบญัชี
และการเงิน ผูร้ับผิดชอบ
สูงสุดในสายงานบญัชีและ
การเงนิ (CFO) และ
เลขานุการบรษัิท) 

สําหรับปี 2568 บริษัทฯ คาดการณ์กําลังการผลิตของสายการผลิตขวดแก้วอยู่ที่
ประมาณร้อยละ 65 – 70 ของกําลังการผลิตรวม ขณะที่สายการผลิตขวด PET คาดว่า
จะใช้กําลังการผลิตอยู่ที่ประมาณรอ้ยละ 60 – 65  
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระน้ีเพ่ิมเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 
วาระน้ีเป็นการรายงานเพ่ือรับทราบผลการดําเนินงาน จึงไม่มีการลงมติ 

 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 
 
วาระที่ 2   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนประจําปี 2567 
  ประธานฯ มอบหมายให้ นายภารวีย์ ศรีวิริยาภรณ์ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 
(CFO) รายงานต่อที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ
บริษัท บริษัทฯ ได้จัดทํางบการเงิน สําหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา                  
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจําปี 
2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งเป็นงบการเงินที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานบัญชี และเป็นงบการเงินที่ไม่มี
เง่ือนไข ขอสรุปขอ้มูลในงบการเงินที่สําคัญให้ที่ประชุมทราบดังน้ี 

 ด้านงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
 ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวมท้ังสิ้น 1,430.8 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับ

ปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 จากปีก่อนหน้า จากความสําเร็จในการเปิดตัว
ผลิตภัณฑ์ใหม่ และการขยายฐานลูกค้าใหม่อย่างต่อเน่ือง 

 บริษัทฯ มีกําไรข้ันต้นอยู่ที่ 280.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 29.4 จากปีก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการ
เริ่มรับรู้ต้นทุนคงที่ของสายการผลิตใหม่ขวด PET ได้แก่ ค่าเสื่อมราคา ค่าสาธารณูปโภค ค่าบํารุงรักษาเคร่ืองจักร 
และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ทั้งน้ี บริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นต้น
เท่ากับร้อยละ 19.7 

 ส่งผลให้บริษัทฯ มีกําไรสุทธิในปี 2567 เท่ากับ 43 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากําไรสุทธิร้อยละ 3 

ด้านงบแสดงฐานะทางการเงิน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,691.6 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.4 

จากสิ้นปี 2566 โดยหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ซึ่งเกิดจากการเตรียมสินค้าสําเร็จรูป 
(Finished Goods) เพ่ือรอการจัดส่งในไตรมาสถัดไป รวมถึงการชําระเงินมัดจําสําหรับซื้อสินทรัพย์ และการลงทุน
ในเคร่ืองจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ การปรับปรุงพ้ืนที่อาคาร และการก่อสร้างอาคารใหม่ตามแผนขยายกําลัง
การผลิตของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการเติบโตของตลาด 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีหน้ีสินรวม 374.8 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.6 จากสิ้นปี 
2566 โดยหลักมาจากการเบิกใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และการเพ่ิมขึ้น
ของเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ซึ่งเป็นผลจากการลงทุนในสายการผลิตใหม่ของบริษัทฯ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,316.8 ล้านบาท ลดลง 
ร้อยละ 2.8 จากสิ้นปี 2566 สาเหตุหลักจากการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงาน จํานวน 80 ล้านบาท 
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สําหรับอัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญในปี 2567 มีดังน้ี 
 อัตรากําไรข้ันต้นร้อยละ 19.7 
 อัตรากําไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA Margin) ร้อยละ 9.5 
 อัตรากําไรสุทธิร้อยละ 3.0 
 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ 2.6 ลดลงจากปีก่อน เน่ืองจากบริษัทมีสินทรัพย์

รวมเพ่ิมขึ้นจากการรับรู้เครื่องจักรและโครงการลงทุนใหม่ 
 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ร้อยละ 3.2 
   อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน (D/E Ratio) อยู่ที่ 0.28 เท่า ซึ่งยังอยู่ในระดับตํ่า สะท้อนถึงความสามารถ

ในการบริหารโครงสร้างเงินทุน และศักยภาพของบริษัทในการขอสินเช่ือเพ่ิมเติมจากสถาบันการเงินเพ่ือรองรับการ
ลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต 

ประธานฯ ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ                 
งบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคําถาม
ล่วงหน้ามายังที่ประชุมและส่งคําถามผ่านระบบ Inventech Connect ในระหว่างประชุม 

ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและส่งคําถามผ่านระบบ Inventech Connect โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
 

คุณสุรพชิญ์ สธุาพร 
(ผู้ถือหุ้น) 

สาเหตุใดที่ทําให้คําสั่งซื้อในส่วนของยอดขายจากสายการผลิตขวด PET ซึ่งเป็น 
Backlog จํานวน 10 ล้านขวด สําหรับการส่งออกไปยังประเทศจีน มีการเลื่อน
กําหนดการส่งออกออกไป 

คุณพลแสง แซ่เบ ๊
(กรรมการผู้อํานวยการ) 

เน่ืองจากการที่บริษัทฯ ดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพสายการผลิตขวด PET เพ่ือให้
สามารถรองรับปริมาณการผลิตที่เพ่ิมขึ้นในระยะยาว โดยกระบวนการปรับปรุงดังกล่าว
ส่งผลให้กําหนดการส่งออกถูกเลื่อนออกไปเป็นช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2568 

คุณกิตติภพ ฤกษ์เกลี้ยง 
(ผู้ถือหุ้น) 

ในปี 2568 น้ี ค่าเสื่อมราคาจะเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา หรือไม่ และจะมีค่าใช้จ่ายพิเศษ
อ่ืนใดเกิดขึ้นเพ่ิมเติมในปีดังกล่าวหรือไม่ 

คุณภารวีย์ ศรวิีริยาภรณ ์
(ผู้อํานวยการสายบญัชี
และการเงิน ผูร้ับผิดชอบ
สูงสุดในสายงานบญัชีและ
การเงนิ (CFO) และ
เลขานุการบรษัิท) 

สําหรับปี 2568 บริษัทฯ คาดว่าค่าเสื่อมราคาอาจเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยหลักมา
จากสายการผลิตขวด PET ใหม่ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของค่าใช้จ่ายพิเศษอ่ืนๆ คาดว่า
จะไม่มีรายการค่าใช้จ่ายพิเศษเพ่ิมเติมในปีน้ี 
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ 
งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนประจําปี 2567  

การลงมติในวาระน้ีต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงต่างหากเป็นเสียงช้ีขาดตามข้อบังคับ
บริษัท และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด 

 
 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนประจําปี 
2567 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตแล้วตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังน้ี 

 

เห็นด้วย            496,616,557 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นด้วย                  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
งดออกเสียง                       0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
บัตรเสีย                           0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2567 และจ่ายเงินปันผล 
 ประธานฯ มอบหมายให้ นายภารวีย์ ศรีวิริยาภรณ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ี

ต่อที่ประชุม โดยสรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
                      บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิที่เหลือ
หลังจากหักเงินสํารองต่างๆ ตามท่ีได้กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเพ่ือเป็นเงินทุน
สํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 การจัดสรรเงินผลกําไร และจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2567 ตามรายละเอียดดังน้ี 

1.  จัดสรรเงินกําไรเพ่ือเป็นเงินทุนสํารองตามกฎหมายจากกําไรสุทธิประจําปี 2567 เป็นจํานวนเงิน 
2,150,000 บาท (สองล้านหน่ึงแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

2.  จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด เป็นการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังหัก
เงินทุนสํารองตามกฎหมาย ในอัตราเงินปันผลหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) สําหรับหุ้นสามัญจํานวน 670             
ล้านหุ้น หรือคิดเป็นจํานวนเงินปันผลทั้งสิ้น 40,200,000 บาท (สี่สิบล้านสองแสนบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 93.57 
ของกําไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กําหนดไว้                 
โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏช่ือ ณ วันที่กําหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date)                 
ในวันที่ 13 มีนาคม 2568 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 
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ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคําถาม
ล่วงหน้ามายังที่ประชุมและส่งคําถามผ่านระบบ Inventech Connect ในระหว่างประชุม 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปี 2567 และจ่ายเงินปันผล 

การลงมติในวาระน้ีต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงต่างหากเป็นเสียงช้ีขาด                 
ตามข้อบังคับบริษัท และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด 
 

มติที่ประชุม :   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกําไรเพ่ือเป็นเงินทุนสํารองตามกฎหมาย
จากกําไรสุทธิประจําปี 2567 เป็นจํานวนเงิน 2,150,000 บาท โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สําหรับ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราเงินปันผล 
หุ้นละ 0.06 บาท สําหรับหุ้นสามัญจํานวน 670 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นจํานวนเงินปันผลทั้งสิ้น 
40,200,000 บาท และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 

เห็นด้วย            496,616,557   เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นด้วย                  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
งดออกเสียง                       0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
บัตรเสีย                           0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2568 
       ประธานฯ มอบหมายให้ นายภารวีรย์ ศรีวิริยาภรณ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดในวาระ
น้ีต่อที่ประชุม  

 นายภารวีย์ ศรีวิริยาภรณ์ เลขานุการบริษัท ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกําหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และ
กําหนดค่าสอบบัญชีประจําปีของบริษัทฯ นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนได้กําหนดให้บริษัท
จดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทฯ จะแต่งต้ังผู้สอบบัญชี
รายน้ันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จํากัด (“เคพีเอ็มจี”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2568 โดยเคพีเอ็มจีเป็นบริษัทที่ให้บริการการสอบบัญชี               
ในระดับสากล มีความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงสมควรแต่งต้ังผู้สอบบัญชี
บริษัทฯ โดยมีรายช่ือผู้สอบบัญชีดังน้ี (1) นางสาวสาวิตรี องค์สิริมีมงคล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10449) 
หรือ (2) นางสาวนารีวรรณ ชัยบันทัด (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9219) หรือ (3) นางสาวสิรินุช  
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สุรไพฑูรย์กร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8413) หรือ (4) นางสาวสุจิตรา มะเสนา (ผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาตเลขทะเบียน 8645) จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และบริษัทฯ ได้กําหนดค่าสอบบัญชี 
ประจําปี 2568 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 2,400,000 บาท และค่าสอบบัญชีตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจํานวน 100,000 บาท โดยข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี
ที่เสนอขออนุมัติ ดังน้ี 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัช ี ปี 2567 ปี 2568 (ปีทีเ่สนอ) 
1. ค่าสอบทานงบการเงินประจําไตรมาสท่ี 1, 2 และ 3 825,000 825,000 
2. ค่าตรวจสอบบัญชีประจํางวดวันที่ 31 ธันวาคม  1,575,000 1,575,000 
3. ค่าบริการอ่ืนๆ - -  

รวม 2,400,000 2,400,000 
 
 
 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัช ี ปี 2567 ปี 2568 (ปีทีเ่สนอ) 
1. ค่าสอบบัญชีรายงานผลการดําเนินงานโครงการที่ได้รับ
ส่งเสริมการลงทุน BOI ที่ต้องย่ืนแบบคําขอใช้สิทธิ และ
ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ (ต่อบัตรส่งเสริมการลงทุน 1 
บัตร) 

100,000 100,000 

 

 

ทั้งน้ี คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (“เคพีเอ็มจี”) เพ่ือส่งเสริมการตรวจสอบและการให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็น
อิสระ มีระบบงานที่มีคุณภาพ และสร้างความเช่ือมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการตัดสินใจลงทุน  

อีกทั้ง เพ่ือให้การจัดทํางบการเงินมีมาตรฐานระดับสากล เพ่ือรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต 
โดยแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามที่กล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2568 โดยกําหนด
ค่าตอบแทนประจําปี 2568 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 2,400,000 บาท และค่าสอบบัญชีตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน  
ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจํานวน 100,000 บาท 

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่ง
คําถามล่วงหน้ามายังที่ประชุมและส่งคําถามผ่านระบบ Inventech Connect ในระหว่างประชุม 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ
แต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2568 

การลงมติในวาระน้ีต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงต่างหากเป็นเสียงช้ีขาดตามข้อบังคับ
บริษัท และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด 
 



 

16 
 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังน้ี                 
(1)  นางสาวสาวิตรี  องค์สิริมีมงคล  (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  10449) หรือ  
(2) นางสาวนารีวรรณ ชัยบันทัด (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9219) หรือ (3) นางสาวสิรินุช  
สุรไพฑูรย์กร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8413) หรือ (4) นางสาวสุจิตรา มะเสนา (ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8645) จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ ประจําปี 2568 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีไว้ไม่เกินจํานวนเงิน 2,400,000 บาท และ 
ค่าสอบบัญชีตามวิธีการท่ีตกลงร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนจํานวน 100,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังน้ี 

 

เห็นด้วย            496,616,557   เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นด้วย                  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
งดออกเสียง                       0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
บัตรเสีย                           0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ   
ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอนุสรา ศรีไทรทอง พิธีกร เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อที่

ประชุม  
นางสาวอนุสรา ศรีไทรทอง พิธีกร รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด  ถ้าจํานวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่ง
แล้ว อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตําแหน่งอีกคร้ังได้ ในปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 
ท่าน ดังน้ี 

1. นายคมพิศิษฐ์ รัชตกาญเจนมาศ  กรรมการอิสระ  
2. นายพลแสง   แซ่เบ๊   กรรมการ / กรรมการผู้อํานวยการ 
3. นายกิตติ  วชิรจิรากร  กรรมการ/ รองกรรมการผู้อํานวยการสายงาน 

ปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ 
    ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ ดีและแสดงถึงการปฏิบัติ                 

ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น               
มีสิทธิเสนอช่ือบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเป็นตัวแทนในการทําหน้าที่กรรมการบริษัท   
เป็นการล่วงหน้า ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้
ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วน
ได้เสียได้พิจารณากลั่นกรองเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมท้ังผลการ
ปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นแต่งต้ังกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยมีรายช่ือดังน้ี 

1. นายคมพิศษิฐ ์ รัชตกาญเจนมาศ   กรรมการอิสระ 
                       (ดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกหน่ึงวาระ) 

2. นายพลแสง   แซ่เบ๊   กรรมการ / กรรมการผู้อํานวยการ 
      (ดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกหน่ึงวาระ) 
3. นายกิตติ  วชิรจิรากร   กรรมการ/ รองกรรมการผู้อํานวยการสายงาน 

ปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ                
                                               (ดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกหน่ึงวาระ) 

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคําถาม
ล่วงหน้ามายังที่ประชุมและส่งคําถามผ่านระบบ Inventech Connect ในระหว่างประชุม 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งต้ัง
กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ   

การลงมติในวาระน้ีต้องลงมติแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล และต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้น              
อีกหน่ึงเสียงต่างหากเป็นเสียงช้ีขาด ตามข้อบังคับบริษัท และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด 
 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งต้ัง นายคมพิศิษฐ์ รัชตกาญเจนมาศ ( ดํารง

ตําแหน่งอีกวาระหน่ึง) นายพลแสง แซ่เบ๊ (ดํารงตําแหน่งอีกวาระหน่ึง) นายกิตติ  วชิรจิรากร (ดํารง
ตําแหน่งอีกวาระหน่ึง) โดยลงมติแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ 
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 

(1)  นายคมพิศิษฐ์ รัชตกาญเจนมาศ  
เห็นด้วย            476,330,957   เสียง  คิดเป็นร้อยละ  95.9152 
ไม่เห็นด้วย        20,285,600   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    4.0847 
งดออกเสียง                       0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0 
บัตรเสีย                           0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0 

(2) นายพลแสง แซ่เบ๊  
เห็นด้วย      496,616,557   เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นด้วย                  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
งดออกเสียง                       0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
บัตรเสีย                           0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
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(3) นายกิตติ วชิรจิรากร  
เห็นด้วย             496,616,557   เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นด้วย                  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
งดออกเสียง                       0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
บัตรเสีย                           0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 

 
วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2568 

    ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอนุสรา ศรีไทรทอง พิธีกร เป็นผู้ ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ี            
ต่อที่ประชุม  

    ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กําหนดว่า ให้กรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทฯ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินจ่ายประจําเป็นรายเดือน เบ้ียประชุม เบ้ียเลี้ยง เงินรางวัล 
บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืน บริษัทฯ จะคํานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที ่
ความรับผิดชอบที่ ไ ด้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณค่าตอบแทนเสนอ 
จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยยังคงนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของเบ้ียประชุม 
และค่าบําเหน็จ สําหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดที่ปรากฏดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

รายการ 
ป 2567  

ป 2568 (ปที่เสนอ) 
วงเงินที่อนุมัติ จายจริง 

คาตอบแทนกรรมการ (บาท) 10,000,000 1,080,000 10,000,000 

กรรมการแตละคณะ 
ป 2567 

(บาท/คน/ครั้ง) 
ป 2568 

(บาท/คน/ครั้ง) 

1.คณะกรรมการบริษัท     

รอบไตรมาส คาเบี้ยประชมุ 
- ประธาน 20,000 20,000 
- กรรมการ 10,000 10,000 

ประชุมอื่น คาเบี้ยประชมุ 
- ประธาน 10,000 10,000 
- กรรมการ 5,000 5,000 
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ทั้งน้ี ไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืนและสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ โดยกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ 
จะได้รับโบนัสและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ และได้กําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดย่อยประจําปี 2568 ไว้ไม่เกิน 10,00,000 บาท 

 ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคําถาม
ล่วงหน้ามายังที่ประชุมและส่งคําถามผ่านระบบ Inventech Connect ในระหว่างประชุม 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2568   

กรรมการแตละคณะ 
ป 2567 

(บาท/คน/คร้ัง) 
ป 2568 

(บาท/คน/คร้ัง) 
 

คาบําเหน็จกรรมการ 
(จายกรรมการท่ีไมไดเปน
ผูบริหารเทาน้ัน) 

ในอัตราไมเกินรอยละ 
5 ของเงินปนผลท่ีจาย
ใหผูถือหุนของแตละป 

ในอัตราไมเกินรอยละ 
5 ของเงินปนผลท่ีจาย
ใหผูถือหุนของแตละป 

โดยคณะกรรมการบริษัทกําหนดจํานวนท่ี
เหมาะสมและแบงจายกันเอง 

2.คณะกรรมการตรวจสอบ     

รอบไตรมาส คาเบี้ยประชมุ 
- ประธาน 20,000 20,000 

- กรรมการ 10,000 10,000 

ประชุมอื่น คาเบี้ยประชมุ 
- ประธาน 10,000 10,000 
- กรรมการ 5,000 5,000 

3.คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน คาเบี้ยประชมุ 

- ประธาน 20,000 20,000 
- กรรมการ 10,000 10,000 

4.คณะกรรมการบรรษัท 
ภิบาลและความย่ังยืนกิจการ คาเบี้ยประชมุ 

- ประธาน 15,000 15,000 
- กรรมการ 10,000 10,000 

5.คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง คาเบี้ยประชมุ 

- ประธาน 15,000 15,000 
- กรรมการ 10,000 10,000 

6.คณะกรรมการบริหาร 
คาเบี้ยประชมุ 

- ประธาน - - 
- กรรมการ - - 

สิทธิประโยชนอื่นใด                                                                                 - ไมมี - 
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การลงมติในวาระน้ีต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 
ซึ่งมาประชุม 
 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกําหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ      
                  คณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ตามเสนอ ด้วยคะแนน   
                  เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
 

เห็นด้วย            496,616,557   เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นด้วย                  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
งดออกเสียง                       0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
บัตรเสีย                           0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 

 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท (“PLUS-ESOP#W1”) 
  ประธานฯ มอบหมายให้ นายภารวีย์ ศรีวิริยาภรณ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ี             

ต่อที่ประชุม  
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานในการเป็นเจ้าของกิจการ ทําให้มีเป้าหมายร่วมกับ 

ผู้ถือหุ้น และร่วมกันขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทฯ และเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
ทํางานต่อไปในระยะยาว บริษัทฯ จึงประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2568 พิจารณาอนุมัติ
โครงการการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ
บริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“PLUS-ESOP#W1”) จํานวนไม่เกิน 10,950,000 หน่วย อายุไม่เกิน 5 ปี โดยไม่คิดมูลค่า ราคา
การใช้สิทธิที่ 4.09 บาท ซึ่งเป็นราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 จากราคาตลาด โดยเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันทําการก่อนวันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติ สําหรับรอบการใช้สิทธิได้แก่ เดือนมิถุนายน และธันวาคม ของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ  

ทั้งน้ี มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการ
ผู้อํานวยการมีอํานาจในการพิจารณากําหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมรายละเอียดและเง่ือนไขต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ PLUS-ESOP#W1 ได้ทุกประการ ตามท่ีเห็นสมควรและภายใต้
ขอบเขตที่กฎหมายกําหนด 

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคําถาม
ล่วงหน้ามายังที่ประชุมและส่งคําถามผ่านระบบ Inventech Connect ในระหว่างประชุม 
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ
โครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท 
(“PLUS-ESOP#W1”)   

การลงมติในวาระน้ีต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 
ซึ่งมาประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
ออกเสียงคัดค้าน 
 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ

ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท (“PLUS-ESOP#W1”) ตามท่ีเสนอ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 

เห็นด้วย            476,331,057   เสียง  คิดเป็นร้อยละ  95.9152 
ไม่เห็นด้วย       20,285,500  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    4.0847 
งดออกเสียง                       0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0 
บัตรเสีย                           0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ         0 

 
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายภารวีย์ ศรีวิริยาภรณ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ี             
ต่อที่ประชุม 

เพ่ือรองรับโครงการ ESOP จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุน 
จดทะเบียนของบริษัทจํานวน 5,475,000 บาท  จากทุนจดทะเบียนเดิม 335,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 
340,475,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 10,950,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  
เพ่ือรองรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP   

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคําถาม
ล่วงหน้ามายังที่ประชุมและส่งคําถามผ่านระบบ Inventech Connect ในระหว่างประชุม 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการเพ่ิม
ทุนจดทะเบียนของบริษัท   

การลงมติในวาระน้ีต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 
ซึ่งมาประชุม 
 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามท่ีเสนอด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
 
 
 



 

22 
 

เห็นด้วย            476,331,057   เสียง  คิดเป็นร้อยละ  95.9152 
ไม่เห็นด้วย       20,285,500  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    4.0847 
งดออกเสียง                       0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
บัตรเสีย                           0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 

 
วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายภารวีย์ ศรีวิริยาภรณ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ี             
ต่อที่ประชุม 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนจดทะเบียน บริษัทฯ จึงขออนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์
สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทนุจดทะเบียน เป็นดังน้ี 

“ข้อ 4.  ทุนจดทะเบียน  จํานวน 340,475,000 บาท  (สามร้อยสี่สิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท) 
            แบ่งออกเป็น   680,950,000 หุ้น  (หกร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหุ้น) 
            มูลค่าหุ้นละ                            0.50 บาท  (ห้าสิบสตางค์) 
   โดยแบ่งออกเป็น 

             หุ้นสามัญ    680,950,000 หุ้น  (หกร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหุ้น) 
           หุ้นบุริมสิทธิ            -  หุ้น  (- หุ้น)”   

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคําถาม
ล่วงหน้ามายังที่ประชุมและส่งคําถามผ่านระบบ Inventech Connect ในระหว่างประชุม 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแก้ไข
เพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน   

การลงมติในวาระน้ีต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 
ซึ่งมาประชุม 
 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพ่ือให้สอดคล้อง

กับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 

เห็นด้วย            476,331,057   เสียง  คิดเป็นร้อยละ  95.9152 
ไม่เห็นด้วย       20,285,500  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    4.0847 
งดออกเสียง                       0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0 
บัตรเสีย                           0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0 
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วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP 
ประธานฯ มอบหมายให้ นายภารวีย์ ศรีวิริยาภรณ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ี             

ต่อที่ประชุม 
ตามท่ีบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“PLUS-ESOP#W1”) 
เพ่ือเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2568 
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 10,950,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการ
ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 
(“PLUS-ESOP#W1”) 

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคําถาม
ล่วงหน้ามายังที่ประชุมและส่งคําถามผ่านระบบ Inventech Connect ในระหว่างประชุม 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP   

การลงมติในวาระน้ีต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับ

การใช้สิทธิตามโครงการ ESOP ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 

เห็นด้วย            476,331,057   เสียง  คิดเป็นร้อยละ  95.9152 
ไม่เห็นด้วย        20,285,500  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    4.0847 
งดออกเสียง                       0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
บัตรเสีย                           0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 

 
วาระที่ 11  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทฯ ไม่มีการเพ่ิมวาระอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ แสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพ่ิมเติม :- 

ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ ได้แสดงความคิดเห็นและส่งคําถามผ่านระบบ Inventech Connect โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

 

คุณสุรพชิญ์ สธุาพร 
(ผู้ถือหุ้น) 

สําหรับคําสั่งซื้อนํ้ามะพร้าว 100% บรรจุขวด PET จากลูกค้ารายใหญ่จํานวน 10 ล้าน
ขวด ซึ่งส่งออกไปยังประเทศจีนน้ัน บริษัทฯ จะสามารถดําเนินการ Commercial Run 
ได้ครบตามจํานวนดังกล่าวภายในช่วงเวลาใด และปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการเตรียมความ
พร้อมของสายการผลิตแล้วหรือไม่ 
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คุณพลแสง แซ่เบ ๊
(กรรมการผู้อํานวยการ) 

บริษัทฯ ได้ดําเนินการทดลองผลิตในลักษณะล็อตขนาดเล็ก และได้เริ่มทยอยส่งออกไป
ยังประเทศจีนแล้วบางส่วน ทั้งน้ี บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเริ่มดําเนินการผลิตและ
ส่งออกล็อตใหญ่ต้ังแต่ไตรมาส 2/2568 เป็นต้นไป  

คุณสุรพชิญ์ สธุาพร 
(ผู้ถือหุ้น) 
 

จากเป้าหมายรายได้จากการผลิตบรรจุภัณฑ์ขวด PET ที่บริษัทฯ ประมาณการไว้ใน
เบ้ืองต้นที่ระดับประมาณ 1,000 ล้านบาทน้ัน หมายความว่าบริษัทฯ จําเป็นต้องผลิตให้
ได้ในอัตราเฉลี่ยประมาณ 10 ล้านขวดต่อเดือนตลอดช่วงเวลาที่เหลือของปี ดังน้ัน จึง
ใคร่ขอสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว 

คุณพลแสง แซ่เบ ๊
(กรรมการผู้อํานวยการ) 

บริษัทฯ คาดการณ์ว่ากําลังการผลิตของสายการผลิตขวด PET ในปัจจุบันสามารถ
รองรับการผลิตได้มากกว่า 10 ล้านขวดต่อเดือน จึงมีความเช่ือมั่นว่าเป้าหมายรายได้
ที่ต้ังไว้สามารถดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนด 

คุณชุติพงศ์ สกิุจบริหาร 
(ผู้ถือหุ้น)  

ประเด็นกําแพงภาษีที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายของผู้นําสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ ได้รับผล
ตอบรับจากลูกค้าในทวีปอเมริกาอย่างไรบ้าง 

คุณพลแสง แซ่เบ ๊
(กรรมการผู้อํานวยการ) 

นโยบายกําแพงภาษีดังกล่าวส่งผลกระทบในวงกว้างต่อภาคธุรกิจทั่วโลก ไม่ได้กระทบ
เฉพาะบริษัทฯ เพียงรายเดียว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์และประเมินผล
กระทบอย่างใกล้ชิด ปัจจุบันบริษัทฯ จําหน่ายสินค้าที่ราคาขายเฉลี่ยประมาณ 1.5 
ดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วย ซึ่งยังตํ่ากว่าราคาขายของผู้ผลิตรายอ่ืนในตลาดที่อยู่ในระดับ
ต้ังแต่ 2.0 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป ทั้งน้ี หากมีการจัดเก็บภาษีในอัตราสูงสุดที่ร้อยละ 36 
บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับผลกระทบต่อราคาขายปลีกในอัตราประมาณร้อยละ 10 ซึ่งยัง
ไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคในกลุ่มตลาด
ระดับล่างและระดับกลาง 

 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพ่ิมเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าว
ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2568  
 

ปิดประชุมเวลา 16.10 น. 
 

 

                                                                                  ลงช่ือ………………………………………..……………….……. 
                                                                                 (ดร. ภก. นิลสุวรรณ      ลีลารศัมี) 
                                                                                     ประธานกรรมการบริษัท 
 
 

   ลงช่ือ......................................................................... 
                         (นายภารวีย์ ศรีวิริยาภรณ์) 
                                                                                         เลขานุการบริษัท 


